

# สรุปข่าวประจำวัน ที่ 16 ส.ค. 66

## ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ข่าวหนังสือพิมพ์

- DSI สอบปรุรุกป่าสงวน'บางขุน' ท้าพเรือภาค3มอบหลักฐานเช็กบิล (เดลินิวส์ 16 ส.ค. 66 หน้า 11)

### ข่าวเว็บไซต์

- ดีเอสไอ ลงพื้นที่ป่าสงวนฯ บางขุน พบการบุกรุก ปลูกพืช-สร้างบ้านพักตากอากาศ

มติชน วันที่ 15 สิงหาคม 2566 [https://www.matichon.co.th/local/crime/news\\_4130176](https://www.matichon.co.th/local/crime/news_4130176)

- นายอำเภอเบตงมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ “ป่าเบตง”

ผู้จัดการออนไลน์ 15 ส.ค. 2566 <https://mgronline.com/south/detail/9660000073393>

## DSIสอบปมรุกป่าสงวน'บางขนุน' ท้าเรือภาค3มอบหลักฐานเช็กบิล

ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับคณะจากกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสารวัตรทหารเรือ และผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ลงพื้นที่ หมู่ 5 ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจพื้นที่หลังพบการทำลายต้นไม้ด้วยการตัดท่อน้ำเลี้ยงปล่อยให้ยืนต้นตาย เพื่อนำไปปลูกทุเรียนยางพารา ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว

นอกจากนี้ ในพื้นที่พบการก่อสร้างอาคารถาวรลักษณะบ้านพักตากอากาศในพื้นที่ความมั่นคงทางด้านการบิน ซึ่งสามารถมองเห็นเครื่องบินขณะขึ้น-ลง และมองเห็นชายหาดในยาง ภายในอุทยานแห่งชาติสิรินาถที่สวยงามได้ชัดเจน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอบต.สาธุด้วย

ร.ต.อ.ปิยะ ระบุว่า การลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน



ครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายจากบุคคลและกลุ่มบุคคล และดีเอสไอได้รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ที่ 59/2564 ต่อเนื่องมาจากพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคกลางที่ได้รับอนุญาตใช้จากกรมป่าไม้ เมื่อปี 2540 ที่มอบให้กรมอาชีวศึกษาใช้เพื่อจัดการศึกษาและเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 พรรษา ของจังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่บริเวณนี้กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ทหาร

เรือใช้พื้นที่กว่า 3,700 ไร่

ด้าน พล.ร.ท.อากาศร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 กล่าวไว้ได้มอบหลักฐานเชิงลึกเกี่ยวกับตัวบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่น่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดฐาน

ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการค้า และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินให้ดีเอสไอไปดำเนินการต่อ ในส่วนทัพเรือภาค 3 จะทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานส่วนการใช้พื้นที่ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้อย่างเคร่งครัด และพยายามจะปลูก

ไม้ป่าพื้นถิ่นเดิมให้มีความหลากหลายในพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ทั้งนี้ การบุกรุกทำลายป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพราะทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะดินและน้ำเสีย กระทบต่อความปลอดภัยของการบิน และทำลายภูมิทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่.



ดีเอสไอ ลงพื้นที่ป่าสงวนฯ บางขนุน พบการบุกรุก ปลูกพืช-สร้างบ้านพักตากอากาศ

มติชน วันที่ 15 สิงหาคม 2566 [https://www.matichon.co.th/local/crime/news\\_4130176](https://www.matichon.co.th/local/crime/news_4130176)

ดีเอสไอ ลงพื้นที่ป่าสงวนฯ ป่าบางขนุน พบการบุกรุกป่า ปลูกพืช-สร้างบ้านพักตากอากาศ ซึ่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติ ผบ.ทัพเรือภาค 3 มอบหลักฐานเชิงลึกประกอบคดี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลสาคร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะจากกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสารวัตรทหารเรือ และผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพสูงชัน พบการทำลายต้นไม้ด้วยการตัดท่อน้ำเลี้ยงปล่อยให้ยืนต้นตาย และตัดต้นไม้จำนวนมาก เพื่อปลูกทุเรียน ยางพารา ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว และพบทางน้ำที่ไหลจากเขาลงแหล่งน้ำ ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เพียงระยะประมาณ 2 กิโลเมตร

นอกจากนั้น พบว่า มีการก่อสร้างอาคารถาวรลักษณะเป็นบ้านพักตากอากาศ ในพื้นที่ความมั่นคงทางด้านการบิน ซึ่งสามารถมองเห็นเครื่องบินขณะขึ้นลงของสนามบินนานาชาติภูเก็ต และมองเห็นชายหาดในยาง ภายในอุทยานแห่งชาติสิรินาถที่สวยงามได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญยังพบว่าการก่อสร้างอาคารถาวรฯ ดังกล่าว ไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

ร.ต.อ.ปิยะ เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน เนื่องจากพื้นที่ป่าบางขนุนถูกบุกรุกทำลายจากบุคคลและกลุ่มบุคคล และกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับไว้เป็นคดีพิเศษ ที่ 59/2564 ต่อเนื่องมาจากพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคกลาง ที่ได้รับอนุญาตใช้จากกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ.2540 ที่มอบให้กรมอาชีวศึกษาใช้เพื่อจัดการศึกษา และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 พรรษาของจังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่บริเวณนี้ กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ทหารเรือใช้พื้นที่กว่า 3,700 ไร่

“กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อสืบสวนสอบสวนพบการกระทำความผิดพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่เข้าพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ จึงต้องบังคับใช้กฎหมายโดยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน”

ร.ต.อ.ปิยะกล่าว

ทางด้านพลเรือโท อากาศร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 กล่าวว่า วันนี้ได้พบกับตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหลักฐานเชิงลึกที่เกี่ยวกับตัวบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่น่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการค้า และเข้ามูลฐานการฟอกเงิน

ซึ่งต่อไปนี้ทางด้านคดีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดก็น่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในส่วนของทัพเรือภาคที่ 3 ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนการใช้พื้นที่ก็จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้อย่างเคร่งครัด และพยายามจะปลูกไม้ป่าพื้นถิ่นเดิมให้มีความหลากหลายในพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายปลูกพืชเชิงเดี่ยว

การบุกรุกทำลายป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขุนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะดินและน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบิน และทำลายภูมิทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ต กรมสอบสวนคดีพิเศษ และทัพเรือภาค เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไป



นายอำเภอเบตงมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ “ป่าเบตง”

ผู้จัดการออนไลน์ 15 ส.ค. 2566 <https://mgronline.com/south/detail/966000073393>

ยะลา - นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง” เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน และช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วันนี้ (15 ส.ค.) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตานะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังกภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงเป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง” โดยมี นายมุกกوتا หิมเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง พร้อมด้วย นายวิรัตน์ แซ่ตัน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตานะแมเราะ ร่วมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายเอก ยังกภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า นโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการกระจายการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และนำไปสู่การขยายแนวพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนองนา โมเดล อันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน และช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ในส่วนของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา คทช.จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง” ท้องที่ตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลตานะแมเราะ ตำบลเบตง ตำบลยะรม และตำบลธารน้ำทิพย์ และจังหวัดยะลาได้จัดพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่พี่น้องประชาชน จำนวน 363 ราย 443 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 2,007-0-53 ไร่

ด้าน นายมุกกوتا หิมเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง กล่าวว่า ส่วนที่เหลือจะได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายการจัดที่ดินให้ประชาชนเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ชะลอความเหลื่อมล้ำทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป